

รายงานการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2566 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2
วันอังคารที่ 10 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น.
ณ. ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นาย สันติชัย ศรีฟ้า	ประธานสภา	สันติชัย ศรีฟ้า	
2	นาย สุรสิทธิ์ ขนอม	รองประธานสภา	สุรสิทธิ์ ขนอม	
3	นางสาว ฐิติมา รอดทับ	เลขานุการสภา	ฐิติมา รอดทับ	
4	นาย ชัยยุทธ จำนงค์	สมาชิกสภา หมู่ที่ 1	ชัยยุทธ จำนงค์	
5	นาย วันชัย มาทอง	สมาชิกสภา หมู่ที่ 3	วันชัย มาทอง	
6	นาย สมเกียรติ สมบัติมาศ	สมาชิกสภา หมู่ที่ 4	สมเกียรติ สมบัติมาศ	
7	นาย ชัยพงศ์ รอดภัย	สมาชิกสภา หมู่ที่ 5	ชัยพงศ์ รอดภัย	
8	นาย สรพงษ์ สุขศรี	สมาชิกสภา หมู่ที่ 6	สรพงษ์ สุขศรี	
9	นางสาว ภัณฑิรา รongเมือง	สมาชิกสภา หมู่ที่ 7	ภัณฑิรา รongเมือง	
10	นาย สุนทร หวังสุข	สมาชิกสภา หมู่ที่ 8	สุนทร หวังสุข	
11	นาย ชินกร ชาญเขียว	สมาชิกสภา หมู่ที่ 9	ชินกร ชาญเขียว	
12	นาย ณรงค์ แซ่ลิ้ม	สมาชิกสภา หมู่ที่ 11	ณรงค์ แซ่ลิ้ม	

ผู้ไม่มาประชุม - ไม่มี

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
-	-	-	-	-

สำเนาถูกต้อง




(นางสาวฐิติมา รอดทับ)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นาย สราวุฒิ แพลื้อ	นายก อบต.ควนทอง	สราวุฒิ แพลื้อ	
2	นายจักรพงษ์ งามโหม	รองนายก อบต.ควนทอง	จักรพงษ์ งามโหม	
3	นาย พิฑูล ใจกว้าง	รองนายก อบต.ควนทอง	พิฑูล ใจกว้าง	
4	นาย อมฤต วิบูลย์ศิลป์	เลขานุการนายก อบต.ควนทอง	อมฤต วิบูลย์ศิลป์	
5	นาย วิรัช สุขศิริ	ปลัด อบต. ควนทอง	วิรัช สุขศิริ	

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวฐิติมา รอดทับ)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

วาระการประชุม

สมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2566 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. เมื่อถึงเวลาประชุม เลขานุการสภาฯ ได้สำรวจสมาชิกแล้ว มีสมาชิก
องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง อยู่ในที่ประชุม จำนวน 12 คน ครบองค์ประชุม

เรื่องก่อนระเบียบวาระ

ประธานฯ เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯแจ้งต่อที่ประชุม

- ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง สมัย
สามัญประจำปี พ.ศ. 2566 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2566

ประธานฯ มีสมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขเพิ่มเติมบ้าง หากไม่มีขอมติที่ประชุม ถ้าที่ประชุมมีมติ
รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง สมัยสามัญ
ประจำปี พ.ศ. 2566 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 โปรดยกมือ

มติที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง สมัยสามัญ
ประจำปี พ.ศ. 2566 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

เรื่องที่ 3.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ...
วาระที่ 2 - ชั้นแปรญัตติ

ประธานฯ เชิญคณะกรรมการแปรญัตติ

กัณษิรา คณะกรรมการการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง เรื่อง
การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ประชุมครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์

(นางสาวรุติมา รอดทับ)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง เพื่อพิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ปรากฏว่า

1. การพิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร คณะกรรมการแปรญัตติ มีมติให้คงร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ไว้ตามร่างเดิม เนื่องจากผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ไม่ยื่นคำขอแปรญัตติ รวมทั้งคณะกรรมการแปรญัตติไม่ขอแปรญัตติ

2. การสงวนความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติในการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ไม่มีการสงวนความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ เนื่องจากไม่มีผู้เสนอขอแปรญัตติ

3. การสงวนคำแปรญัตติ ไม่มีการสงวนคำแปรญัตติ เนื่องจากไม่มีผู้เสนอคำขอแปรญัตติ

ประธานฯ	สมาชิกท่านใดจะซักถามบ้าง ถ้าไม่มี ก่อนลงมติ เชิญเลขานุการฯ สภานำบองค์ประชุม
เลขานุการฯ	เรียนท่านประธานฯ ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในที่ประชุม จำนวน 12 คน ครบองค์ประชุม
ประธานฯ	ขอมติที่ประชุม หากที่ประชุมมีมติให้คงร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ....ไว้ตามร่างเดิม โปรดยกมือ
มติที่ประชุม	มีมติให้คงร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ....จำนวน 11 เสียง ไม่เห็นชอบ - ไม่มีงดออกเสียง จำนวน 1 คน
ประธานฯ	ต่อไปจะพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 ในวาระที่ประชุมครั้งนี้ ให้ตราเป็น ข้อบัญญัติ ตามระเบียบตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับ

(นางสาวรุติมา รอดทับ)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 ข้อ 52 “การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันควร” วรรค 2 “ในการพิจารณา วาระนี้ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่” มีสมาชิก ท่านใดจะเสนอให้มีการอภิปรายหรือไม่ หากไม่มี ผมจำดำเนินการตามข้อ 52 วรรค 3 จะลงมติ ก่อนลงมติ เชิญเลขาธิการสภานักบวชประชุม

เลขาธิการ สภา เรียนท่านประธานฯ ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในที่ประชุม จำนวน 12 คน ครบองค์ประชุม
ประธานฯ ขอมติที่ประชุม หากที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร ส่วนตำบลควนทอง เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 ตราเป็นข้อบัญญัติ โปรดยกมือ

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 ตราเป็นข้อบัญญัติ จำนวน 11 เสียง ไม่เห็นชอบ - ไม่มี งดออกเสียง จำนวน 1 คน

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ

ชัยพงษ์ เรื่องถนน เขาปน-นายนนท์ บริเวณที่ก่อสร้างท่อเหลี่ยม ผิวจรรยาบริเวณดังกล่าวเป็น หลุมเป็นบ่อ ขอให้ฝ่ายบริหารดำเนินการแก้ไขด้วย

เรื่องไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน ซ่อมบ่อয় ใช้งานได้ไม่นานเสียอีก เป็น เพราะสาเหตุอะไร

ติดตามเรื่องพื้นผิวบนสะพานเขาปน ยังไม่ได้รับการแก้ไข ชาวบ้านสอบถามตลอดว่า เมื่อไหร่จะดำเนินการ อยากเรียนถามปลัด ว่าขั้นตอนของกฎหมายได้ดำเนินการกับ ผู้รับเหมาขั้นตอนไหนแล้ว และเรื่องท่อเมนประปาซอยด้านหินแรด เราได้ดำเนินการ เดินท่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ตอนนี้มีปัญหาเวลาเปิดปล่อยน้ำ ระบบกระแสไฟต้อง ดำเนินการ เปิด-ปิดอยู่ตลอด และอยากหาหรือเรื่องขยะ ชาวบ้านฝากบอก อยากให้ ขยายเวลาจัดเก็บเพิ่มเติม บริเวณซอยด้านหินแรดยังจัดเก็บไม่ตลอดสาย

สรพงษ์ ทารือเรื่องท่อเหลี่ยมซอยลุมทาบบริเวณรอยต่อทรุดตัว และถนนซอยลุมทาบไปเชื่อมต่อ ซอยด้านหินแรดเป็นหลุม เป็นบ่อ การสัญจรไปมาลำบาก

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวฐิติมา รอดทับ)

เลขาธิการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

สุรสิทธิ์

หารือเรื่องงบประมาณฯ การซ่อมถนน หมู่ 10 บริเวณซอยกระแสดรรมชำรุดอาจเป็นอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนน และบริเวณบ้านผู้ช่วยฉัตรชัย น้ำเซาะบริเวณท่อเหลี่ยมระบายน้ำ น้ำเซาะใต้ท่อกัดพื้นผิวทรุดตัว

สุนทร

หารือเรื่องถนนในหมู่ 8 บริเวณซอยที่เป็นถนนลูกรัง ตอนนี้ได้เกิดการชำรุดทุกสายอยากให้ทางกองช่างไปสำรวจและดำเนินการซ่อมแซม

เรื่องประปาหมู่บ้านเวลาช่างเข้าไปซ่อมท่อ อยากให้ใช้เครื่องจักรช่วยขุด เพราะดินแข็งทำให้แรงคนขุดยาก เวลาวางท่ออาจทำให้ท่อโผล่ได้

ติดตามเรื่องการขุดบ่อขยะฝั่งกลบของหมู่ 8 רבกวนนายกฯ ส่งเครื่องจักรไปช่วยดำเนินการให้ด้วย

สรราวดี

(นายกฯ)

เรื่องการซ่อมแซมถนน ขอเรียนว่าตอนนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง กำลังดำเนินการในหมู่บ้านที่ประกาศภัยพิบัติ หมู่ 3, หมู่ 4, หมู่ 7, หมู่ 9 แต่หมู่บ้านอื่นจะดำเนินการซ่อมในภายหลัง เพราะทางหมู่บ้านไม่ได้แจ้งภัยพิบัติ ตอนที่ทางอำเภอแจ้งไป ผมแจ้งอำเภอไปทั้ง 12 หมู่บ้าน แต่ทางอำเภอสอบถามไปทางผู้ใหญ่บ้าน มีทางหมู่ 3, หมู่ 4, หมู่ 7, หมู่ 9 ที่แจ้งไป

เรื่องผิวสะพานเขาปน ตอนนี้ได้รับเงินของผู้รับเหมาแล้ว ทางองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง จะต้องไปดำเนินการซ่อมแซมต่อไป

ชี้แจงของหมู่ 6 และหมู่ 10 เรื่องถนนชำรุด หลังจากดำเนินการซ่อมแซมหมู่บ้านที่ประกาศภัยพิบัติเสร็จแล้ว จะจัดสรรงบประมาณฯ เข้าไปดำเนินการ เรื่องการลักลอบการใช้น้ำของหมู่ 8 ฝากสมาชิกหากพบเห็นการลักน้ำให้แจ้งมาที่ผม ผมจะไปดำเนินการตามกฎหมาย

จักรพงษ์

เรียนสมาชิกเพิ่มเติม เรื่องการขยายเขตจัดเก็บขยะ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง มีอัตราค่าถังจำกัด รถบรรทุกก็ไม่พร้อม มี 2 คัน ใช้ได้ยู่คันเดียว หากเพิ่มถังขยะก็ยิ่งเพิ่มภาระการจัดเก็บ ทำให้เก็บไม่ทันอีก อยากให้สมาชิกชี้แจงทำความเข้าใจกับชาวบ้านให้ชุดหลุมทำระบบขยะแบบฝังกลบเหมือน หมู่ 8 คลองวัง เพราะพื้นที่จัดเก็บกว้าง ถ้าจะขยายเขตต้องจัดหาบุคคลเพิ่ม และจัดหารถเพิ่ม มาแก้ที่ปลายเหตุก่อน ให้ชุดฝังกลบ ส่วนเรื่องไฟฟ้าสาธารณะ ก็เสียได้ทุกวันเพราะใช้ตลอด เรื่องการลักน้ำ หากเจอมาพาผมไปด้วย ผมจัดการเอง

(นางสาวฐิติมา รอดทับ)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

ประธานฯ ผู้เข้าร่วมประชุมท่านใด จะหารือเรื่องใดต่อที่ประชุมอีกบ้าง หากไม่มี ขอขอบคุณ
ฝ่ายบริหาร หัวหน้าส่วน ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ผมขอเลิกประชุม

เลิกประชุมเวลา 15.05 น.

ลงชื่อ รัฐติมา รอดทับ ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

(นางสาว รัฐติมา รอดทับ)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

ตรวจสอบถูกต้อง

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ ชัยยุทธ จำนงค์

(นาย ชัยยุทธ จำนงค์)

ลงชื่อ ณรงค์ แซ่ลิ่ม

(นาย ณรงค์ แซ่ลิ่ม)

ลงชื่อ ภัณชิรา รongเมือง

(นางสาว ภัณชิรา รongเมือง)

ลงชื่อ สรพงษ์ สุขศรี

(นาย สรพงษ์ สุขศรี)

ลงชื่อ วันชัย มาทอง

(นาย วันชัย มาทอง)

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวรัฐติมา รอดทับ)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง